

‘อุตตม’ลุยปรับอู่ต้ออ้อย-น้ำตาล

● เริ่มฤดูผลิต60/61ถก3ฝ่ายหาข้อสรุป

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ศึกษาแนวทางดำเนินงานโดยเฉพาะการนำไปสู่การปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดไว้ในช่วงฤดูหีบอ้อยปี 2560/61 หรือช่วงสิ้นปีนี้ โดยจะต้องหาข้อสรุปให้ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะหารือกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล เพื่อตักผลึกแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเสนอ 2 แนวทางหลัก คือ 1.การ

กำหนดเพดานขั้นสูงและขั้นต่ำ และ 2.ลอยตัวให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวจำเป็นต้องศึกษาทางด้านกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ล่าสุดฝ่ายที่กฎหมายศึกษาว่าการเปิดเสรีนั้นจะดำเนินการภายใต้กรอบใดบ้างที่ไม่ขัดหลักการขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยเฉพาะหากมีเพดานต่ำสุด สูงสุดจะทำได้หรือไม่ และกลไกตลาดจะอิงแบบใดที่จะต้องหาแนวทางไม่กระทบต่อผู้บริโภคและชาวไร่อ้อย

“จะต้องเร่งสรุปแนวทางการปรับโครงสร้างให้ชัดเจน เพื่อชี้แจงบราซิล ภายในกุมภาพันธ์นี้ เพราะก่อนหน้าบราซิลได้กล่าวหาไทยต่อบราซิลที่โอ้อวดหนุนส่งออกน้ำตาลทราย จนเป็นสาเหตุให้ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกตกต่ำกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของบราซิล ผลการฟ้องร้องดังกล่าวทำให้ไทยมีการปรับโครงสร้าง ซึ่งจะรวมถึงการยกเลิก

โควตาน้ำตาลด้วย แต่ไทยต้องกำหนดวิธีการที่ไม่กระทบต่อการบริโภคในประเทศ ไม่เกิดภาวะขาดแคลน” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า แนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย นอกจากลอยตัวราคา ต้องยกเลิกโควตาน้ำตาลที่แยกเป็นการบริโภคในประเทศ หรือโควตา ก. การส่งออกซึ่งบริหารโดย บ.อ้อยและน้ำตาลทรายไทย (อนท.) หรือโควตา ข.8 แสนกระสอบและน้ำตาลเพื่อการส่งออกในส่วนที่เหลือจาก 2 ส่วน หรือโควตา ค. ซึ่งบราซิลต้องการให้ไทยยกเลิกระบบโควตา ไทยจึงต้องหาแนวทางบริหารสต็อกใหม่เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลน ส่วนแนวโน้มการหีบอ้อยฤดูผลิตปี 2559/60 เริ่ม 6 ธันวาคม 2559 คาดแนวโน้มจะต่ำกว่าการคาดการณ์ไว้ที่ 91.05 ล้านตัน แต่แนวโน้มปริมาณอ้อยฤดูผลิต 2560/61 สูงขึ้น เพราะราคามันลำปะหลังตกต่ำจึงหันมาปลูกอ้อยเพิ่ม